

**บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า, ตลาดรอดูกรณีฟ.ร.บ.2 ล้านลบ.-ผลประชุม กนง.**

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า หลังจากนักลงทุนชะลอการเข้าซื้อเงินบาท เพื่อรอดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีกฎหมายกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท และ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ในวันนี้

\*ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยในช่วงเช้าวันนี้ กรณีร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ วงเงิน 2 ล้านล้านบาท อาจเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

\*ขณะที่ กนง.จะเผยผลการประชุมในช่วงบ่ายวันนี้ โดยนักเศรษฐศาสตร์ 11 จาก 19 ราย ที่สำรวจโดยรอยเตอร์ คาดว่า กนง.ของไทยจะลดดอกเบี้ยนโยบาย ลง 0.25% มาที่ 2.00% เพื่อช่วยเศรษฐกิจรับมือกับสถานการณ์ทางการเมืองที่วุ่นวาย

\*เอนริกาช่วงบวกในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่นักลงทุนยังคงขายสกุลเงินที่มีความเสี่ยง อาทิ ดอลลาร์ออสเตรเลีย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจจีน และการร่วงลงของตลาดหุ้นวอลล์สตรีท

\*การขาดข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ และข่าวใหม่ๆที่จะสร้างความเคลื่อนไหวในตลาด ทำให้เทรดเดอร์หันมาจับตาการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น

\*ยูโรได้รับผลกระทบในช่วงสั้นๆ หลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี)เตือนว่า อีซีบีอาจผ่อนคลายนโยบายถ้าจำเป็น โดยมีรายงานว่า นายวิเตอร์ คอนสแตนซิโอ รองประธานอีซีบี กล่าวว่า ตลาดยังไม่ได้เข้าใจทั้งหมดถึงประเด็นที่อีซีบีสื่อออกมาในสัปดาห์ที่แล้ว ในกรณี que อีซีบีย้ำถึงภาวะชะลอตัวในเศรษฐกิจของยูโรโซน

\*ดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับผลกระทบ จากความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของจีน และการดิ่งลงของราคาสินแร่เหล็ก

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.328 บาท

\*08.53 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.37/39 จาก 32.29/31 เมื่อวาน

ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.38/39 จาก 32.28/30 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.95/97 จาก 103.00 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3859/63 จาก 1.3859 เมื่อวาน

"เมื่อคืนแข็งค่าขึ้นไปถึง 32.26 แต่หลังจากนั้นก็เริ่มเต็ง(บาทอ่อนค่า) กลับมา เพราะว่าเช้านี้เรามีเรื่องของ พ.ร.บ. 2 ล้านล้าน ที่ตลาดตามดูอยู่ ส่วนเรื่องกนง. ตลาด price in ไปในระดับหนึ่งว่า จะลดดอกเบี้ย ถ้าไม่ลด ก็คงทำให้บาทแข็งค่าได้" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่าจากเมื่อวาน ขณะที่นักลงทุนชะลอการซื้อเงินบาท เพื่อรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ ขณะเดียวกัน ตลาดจะติดตามผลการประชุม กนง. ในช่วงบ่ายวันนี้ด้วย ซึ่งตลาดรับรู้ไว้บางส่วนแล้วว่า กนง. น่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง โดยถ้ามีการปรับลดตามคาด ก็คงไม่กระทบต่อเงินบาทมากนัก แต่หากมีการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เงินบาทกลับมาแข็งค่าได้ ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 32.33 และแนวรับที่ 32.45

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ตอ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้